

THÀNH ĐOÀN CẦN THƠ
BCH ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN
DÂN CHÍNH ĐẢNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 107 - KH/ĐTN

Cần Thơ, ngày 06 tháng 6 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số: 573 - KH/TĐTN-TCKT ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số: 08-HD/ĐTN ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ hướng dẫn xây dựng mô hình rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2023 - 2027,

Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X về “**Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn**” (gọi tắt là Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN) năm 2024, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu; chú trọng việc rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ Đoàn; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đoàn, rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn góp phần xây dựng lớp thế hệ cán bộ Đoàn có đầy đủ phẩm chất, trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc triển khai thực hiện được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn bộ Khối, phải được quán triệt thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, thường xuyên, đánh giá kết quả thực hiện gắn liền với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn và cán bộ Đoàn. Việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN phải gắn với

việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác cán bộ.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN

Tổ chức tuyên truyền tới 100% cán bộ Đoàn về nội dung Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, các quy định của Đảng, Nhà nước, của Đoàn về công tác cán bộ, những điều đảng viên không được làm.

Xây dựng, tuyên truyền các sản phẩm thiết kế trên Internet, mạng xã hội như: Poster, infographic, videoclip...; các sản phẩm tuyên truyền trực quan sử dụng tại cơ quan, trụ sở đơn vị như: pano, áp phích, standee... tập trung vào những nội dung sau: “*Những điều nên làm*” và “*Những điều không nên làm*” đối với cán bộ đoàn; các khẩu hiệu phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm, xung kích của cán bộ đoàn; các quy định của Đảng, của Đoàn về những điều đảng viên, cán bộ đoàn không được làm...

Sử dụng hệ thống thông tin, tuyên truyền, hệ thống báo chí Đoàn tại địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, đăng tải các câu chuyện về cán bộ Đoàn có nhiều đóng góp trong xã hội như: Cán bộ Đoàn tích cực tham gia thực hiện phong trào “*Thanh niên tình nguyện*”, “*Tuổi trẻ sáng tạo*”, “*Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc*”, đặc biệt các hoạt động tình nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... các nội dung, phong trào, hoạt động thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Đoàn; các tấm gương cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Duy trì hoạt động thường xuyên của các Câu lạc bộ Lý luận trẻ, đặc biệt trong các cơ quan của hệ thống chính trị.

2. Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, xung kích của cán bộ Đoàn

Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Xây dựng Đoàn thật sự kỷ luật, kỷ cương, chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phát huy tính nêu gương trong triển khai hiệu quả các nội dung “*Những điều nên làm*” và “*Những điều không nên làm*”. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đối tượng cán bộ Đoàn cơ sở theo đặc thù Khối cán bộ, công chức, viên chức.

Đăng ký tự học tập lý luận chính trị, mỗi cán bộ đoàn đăng ký tự học tập từ 01 - 02 chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 20-HD/ĐTN-TCKT ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Đoàn Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ hướng dẫn học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026 và các chuyên đề học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ

Chí Minh. Đặc biệt đối với đảng viên đang sinh hoạt Đoàn chú trọng việc kết hợp việc đăng ký tự học tập và làm theo Bác của cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên, mỗi cá nhân cần quán triệt chuyên đề năm 2024 **“*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh*”**

Nghiêm túc thực hiện việc tự học tập theo tinh thần Công văn số:248-CV/ĐTN ngày 10/5/2024 về tiếp tục triển khai thực hiện Quy định về Chế độ tự học tập đối với Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2024 trong đó quán triệt thực hiện các nội dung trong kế hoạch số 221-KH/TĐTN-TCKT ngày 16/10/2023 của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ triển khai và thực hiện Quy định chế độ tự học tập đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2027.

Kịp thời tuyên dương khen thưởng, động viên đội ngũ cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong việc tự học và rèn luyện về phẩm chất, đạo đức.

3. Phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của cán bộ Đoàn trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Triển khai công trình, phần việc thanh niên nhân dịp kỷ niệm 10 năm được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý chọn năm 2014 là **“*Năm thanh niên tình nguyện*”**.

Tổ chức các phong trào, hoạt động phát huy đội ngũ cán bộ Đoàn trong điều hành, tổ chức triển khai các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt, tập trung vào phong trào **“*Thanh niên tình nguyện*”**, thực hiện chủ đề công tác **“*Năm thanh niên tình nguyện*”** và thực hiện các chủ trương mới của nhiệm kỳ, như: Chủ trương **“*3 liên kết*”**; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện; tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện cao điểm, thường xuyên; tình nguyện trực tuyến, theo dự án; theo từng ngành, lĩnh vực chuyên môn đặc thù, tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo; nâng cao năng lực quản lý dự án, hoạt động tình nguyện của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn.

Tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị hành chính, sự nghiệp với đoàn viên, thanh niên. Chú trọng việc đồng hành, hỗ trợ, tham mưu chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên. Khuyến khích, phát huy cán bộ đoàn đề xuất ý tưởng, sáng kiến giải quyết các vấn đề thực tiễn của đơn vị.

Tham gia triển khai tích cực, hiệu quả các đợt hoạt động cao điểm của toàn Đoàn.

4. Công tác kiểm tra, giám sát

Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN trong các đợt kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh niên định kỳ và chuyên đề.

Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên đề việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 - CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trong năm 2024. Trong đó chú trọng việc phát hiện, đề xuất nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo thông qua kiểm tra, giám sát.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Khối

Xây dựng kế hoạch; tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, xin ý kiến chủ trương triển khai nội dung trên.

Phân công Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN lồng ghép trong các nội dung trong các đợt kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đoàn Khối hoặc Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối trong năm 2024. Đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện với Ban Thường vụ Đoàn Khối và Ban Tổ chức Kiểm tra Thành Đoàn theo yêu cầu.

2. Các TCCSD

Tổ chức tuyên truyền và phát động đến toàn thể đoàn viên thanh niên về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Kịp thời phát hiện và đề xuất Ban Thường vụ Đoàn Khối có hình thức tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tốt, cách làm hiệu quả, mô hình sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN tại đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X về ***“Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ Đoàn”*** năm 2024. Đề nghị các tổ chức cơ sở đoàn quán triệt thực hiện hiệu quả.

Nơi nhận:

- BTV Thành đoàn Cần Thơ;
- Đ/c Nguyễn Minh Tâm, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối;
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn Khối;
- Các TCCSD trực thuộc;
- Lưu.



Phan Anh Trang